



ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลกระปี่น้อย มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย อาคาร คลส. ๔ ชั้น ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อยกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๔๙,๕๖๑,๕๐๐. - บาท (เงินสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔,๗๘๐,๗๕๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ และกำหนดฟังคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลกระปี่น้อย หากผู้ประสงค์จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคำชี้แจงและไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

/กำหนด...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

กำหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Krabinoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๗๕๖๕ - ๒๗๗๙ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายโชคนรินทร์ ชาวเหลือง)
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย